



ARIT newsletter

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ARIT NEWSLETTER ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งาน Google Calendar ให้กับบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการโดย นายวันเฉลิม พูนใจสม เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีม อาทิ ปฏิทินการนัดหมาย และใช้ปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน



วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ, โปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เยี่ยมชมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด และแนะนำแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตัวและผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความห่วงใยบุคลากรในการให้บริการ ได้นำชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรภายในสำนักฯ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน



วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับ บริษัท ไทคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน หรือ NT เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการ พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

1. วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จุดคัดกรอง
2. Checkin ในระบบของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงหลักฐานการเข้ารับการคัดกรองป้องกัน COVID-19
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคาร
4. กรณีผู้ใช้บริการยังไม่มีหลักฐานการฉีด ให้เข้าแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อนำหลักฐานการฉีดวัคซีนมาลงข้อมูลในระบบสำรวจ KPRU Survey เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ
5. สำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และมีความจำเป็นต้องเข้าใช้บริการ ต้องแสดงผลการคัดกรองโรคด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test หรือ ATK ที่แสดงผลไม่ติดเชื้อ และตรวจมาแล้วไม่เกิน 7 วัน
6. สำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจากป่วยจากโรค COVID-19 ภายในระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ยังไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ให้แสดงหลักฐานการหายป่วยจากโรค COVID-19 และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
7. สำหรับบุคคลที่มีโรคประจำตัว หรือมีข้อจำกัด ที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ให้แสดงหลักฐานในรับรองแพทย์หรือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าใช้บริการ



www.arit.kpru.ac.th www.facebook.com/LibraryKPRU

LINE Add Friends KPRU ARIT

คำถามนี้?...มีคำตอบ
บริการตอบคำถามผ่านไลน์
KPRU ARIT
"สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"

สแกนเพิ่มเพื่อน

แนะนำหนังสือใหม่



สถิติบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ผู้เข้าใช้บริการ	3,105	คน
เช็คคินตามมาตรฐาน	1,215	คน
บริการ e-Services	48,833	ครั้ง
บริการ ยืม-คืน	843	รายการ
บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	28	รายการ
บริการออนไลน์	186,404	คน

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธีบุญวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย

กองบรรณาธิการ

นายอนุชา พวงผกา
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าของ

งานประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ <https://arit.kpru.ac.th/>

